

(สำเนา)

ประกาศกรมอนามัย

เรื่อง กำหนดวัน เวลา ช่องทางเข้ารับการคัดเลือก วิธีการคัดเลือก และรายชื่อนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ
ซึ่งจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๔ รอบที่ ๓ ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติการ ของกรมอนามัย

ตามที่กรมอนามัย ได้แจ้งให้นักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ ซึ่งจะสำเร็จการศึกษา
ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ รอบที่ ๓ ที่แสดงความจำนงเข้าปฏิบัติงานขอใช้ทุนที่กรมอนามัย สมัครเข้ารับ
การคัดเลือกโดยกำหนดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๒๐ - ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และประกาศกรมอนามัย
ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ ซึ่งจะสำเร็จการศึกษา
ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ รอบที่ ๓ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับราชการในตำแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติการ
ของกรมอนามัย กำหนดให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก ดำเนินการประเมินบุคคลโดยใช้แบบประเมินออนไลน์ก่อน
และหากผู้สมัครรายใดผ่านเกณฑ์การประเมิน คือ ได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ หรือ ๘๐ คะแนน
จะมีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกต่อไป นั้น

บัดนี้ การดำเนินการประเมินบุคคลโดยใช้แบบประเมินออนไลน์ได้เสร็จสิ้นแล้ว โดยได้รวมคะแนน
การประเมินบุคคลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านเกณฑ์การตัดสินที่กำหนดให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ หรือ ๘๐ คะแนน จึงขอประกาศกำหนดวัน เวลา ช่องทาง
เข้ารับการคัดเลือก วิธีการคัดเลือก และรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ดังนี้

๑. กำหนดวัน เวลา และช่องทางเข้ารับการคัดเลือก

ตำแหน่ง	วัน เวลา และช่องทางเข้ารับการคัดเลือก
ตำแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี)	วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป (รายงานตัวเวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.) VDO Conference ผ่าน Cisco Webex Meetings (ส่งคำเชิญเข้าห้องประชุมทาง E-Mail ของผู้สมัคร)

๒. วิธีการคัดเลือก

- วิธีการสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)

โดยการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว
ประวัติการศึกษา จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์ และทั้งนี้
อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติม เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์
ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัยอารมณ์ ทักษะคิด จรรยาบรรณ
ของข้าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณ ไหวพริบ และบุคลิกภาพอื่นเป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะ
ที่จำเป็นของตำแหน่ง ทั้งนี้อาจมีการทดสอบปฏิบัติ และการทดสอบข้อเขียนประกอบการสัมภาษณ์ร่วมด้วย

๓. รายชื่อ...

๓. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี) จำนวน ๑๗ ราย ดังนี้

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - นามสกุล
๑	๑๐๐๔	นายอัศวินท์ สุทเธนทร์
๒	๑๐๑๐	นางสาวพิมพ์นิภา วัฒนากกล้า
๓	๑๐๑๒	นายญาณาทิป สันตะยอม
๔	๑๐๑๓	นางสาวรัฐนันท์ ภาวนาอุบล
๕	๑๐๒๓	นางสาวพิชชากร วัจนะรัตน์
๖	๑๐๒๖	นางสาวจันทร์สม ไกรวัลย์
๗	๑๐๓๒	นางสาวเบญจรัตน์ ศิริสินสุข
๘	๑๐๓๖	นางสาวกัญญา นละลำเลียง
๙	๑๐๓๘	นางสาวพันธุ์ระวี สัจพันโรจน์
๑๐	๑๐๓๙	นางสาวธัญรดา เจริญวัฒนพันธ์
๑๑	๑๐๔๘	นางสาวพัทธ์ธีรา เพ็ญพิสิษฐ์
๑๒	๑๐๕๓	นางสาวนภาดา กลิ่นสุนทร
๑๓	๑๐๕๕	นายเอกอุ ขวัญงาม
๑๔	๑๐๕๖	นางสาวฟ้าใส สัมมาวุฒิชัย
๑๕	๑๐๕๘	นายอภิศฤกษ์ ปกป้อง
๑๖	๑๐๖๒	นางสาวสุธิดา บุรณตรีเวทย์
๑๗	๑๐๙๔	นางสาวณัชชาภัสส์ ครุฑดำรงชัย

๔. ระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ฯ เข้ารับการคัดเลือก (สัมภาษณ์) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยเคร่งครัด ดังนี้

๔.๑ เตรียมบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ ซึ่งมีรูปถ่าย ชื่อ - สกุล และมีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ระบุชัดเจนเท่านั้น (ฉบับจริง) เพื่อใช้ในการรายงานตัวเข้ารับการคัดเลือก (สัมภาษณ์) โดยแสดงบัตรประจำตัวประชาชน ผ่านกล้อง เพื่อยืนยันตัวตนกับเจ้าหน้าที่ หรือคณะกรรมการสัมภาษณ์ ให้ปรากฏใบหน้า และเลขประจำตัวประชาชน อย่างชัดเจน

๔.๒ การเข้ารับการคัดเลือก (สัมภาษณ์) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะใช้โปรแกรม Cisco Webex Meetings ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ฯ เตรียมอุปกรณ์ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือแท็บเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือ (สมาร์ทโฟน) หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่สามารถเข้าใช้งานโปรแกรม Cisco Webex Meetings ได้ โดยอุปกรณ์นั้น ๆ ต้องมีกล้อง และไมโครโฟน ที่สามารถสื่อสารได้ชัดเจนทั้งภาพและเสียง ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings

๔.๓ ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ฯ ดาวน์โหลดโปรแกรม Cisco Webex Meetings ในคอมพิวเตอร์ หรือแท็บเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือ (สมาร์ทโฟน) ที่จะใช้ในการเข้ารับการคัดเลือก (สัมภาษณ์) ไว้ล่วงหน้า และตั้งชื่อโปรแกรม Cisco Webex Meeting เป็น “เลขประจำตัวสอบ ตามด้วย ชื่อ นามสกุล” (ภาษาไทย) เช่น ๑๑๕๐ นายรักษาน ชัยนิจ

๔.๔ ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ฯ ตรวจสอบสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้มีความพร้อม และสามารถใช้งานได้ตลอดระยะเวลาการเข้ารับการคัดเลือก ฯ โดยสถานที่ที่ใช้ในการคัดเลือก (สัมภาษณ์) ต้องมีแสงสว่างเพียงพอให้เห็นหน้าผู้เข้ารับการคัดเลือก ฯ ได้อย่างชัดเจน

๔.๕ ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ฯ ต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย ประพฤติตนเป็นสุภาพชน และไม่มีบุคคลอื่นรบกวนขณะเข้ารับการคัดเลือก

๔.๖ ไม่อนุญาตให้ผู้เข้ารับการคัดเลือก ฯ หรือผู้ใด บันทึกรูป ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ เสียง ภาพ หรือทั้งเสียงและภาพ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือทั้งหมดในขณะที่ทำการสอบสัมภาษณ์ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลระหว่างผู้มีสิทธิเข้าสอบกับกรมอนามัยเท่านั้น หากผู้ใดฝ่าฝืนจะถือว่าการทุจริต และอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

๔.๗ เมื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ฯ เข้ารับการคัดเลือก (สัมภาษณ์) เสร็จสิ้นให้ออกจากระบบ VDO Conference โดยทันที และห้ามติดต่อกับผู้สัมภาษณ์รายอื่น

๔.๘ เป็นหน้าที่ของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ฯ ที่ต้องทราบวัน เวลา ช่องทางเข้ารับการคัดเลือก และวิธีการคัดเลือก หากผู้ใดไม่เข้ารับการคัดเลือก (สัมภาษณ์) ตามกำหนดวัน เวลา และวิธีการที่กำหนดให้ถือเป็นผู้สละสิทธิ์ ต้องชดใช้ค่าปรับแทนการปฏิบัติงานชดใช้ทุน และหากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามหนังสือแจ้งรับสมัครคัดเลือก ถึงแม้ว่าผู้สมัครรายนั้นจะเป็นผู้มีรายชื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก ตามประกาศกรมอนามัย ก็จะไม่มีการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการในตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ) อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์

(นายอรรถพล แก้วสัมฤทธิ์)

รองอธิบดีกรมอนามัย ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมอนามัย

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวกนกพร เสือโรจน์)

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

กรมอนามัย

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕